

## มุมมองของรัสเซีย ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ คนใหม่



ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศเลือก Rex Tillerson วัย 64 ปี ผู้บริหารบริษัทน้ำมัน Exxon Mobil มาร่วมทีมบริหารในตำแหน่งสำคัญของรัฐบาล คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ด้วยความชื่นชมว่าเขาเป็นตัวเลือที่ดีที่สุดเพราะมีประสบการณ์สูงและมีผลงานประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรองกับรัฐบาลต่างชาติมากมาย แต่ด้วยภาพพจน์ของ Rex Tillerson ที่ถือว่าเป็นผู้ที่คร่ำหวอดในแวดวงของผู้มีอิทธิพลในระดับนานาชาติ และยิ่งไปกว่านั้นยังมีสายสัมพันธ์แนบแน่นไม่ว่ากับประธานาธิบดีปูติน นักการเมือง และผู้มีอิทธิพลของรัสเซียอีกด้วย ยังไม่นับแนวคิดที่คัดค้านการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียอีกต่างหาก จนสื่อฝั่งตะวันตกขนานนามให้ว่าเป็น “เพื่อนซี้อูทูต” จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ประธานาธิบดีปูติน เคยประดับเกียรติยศ Russian Order of Friendship ให้ Rex Tillerson จากผลงานที่เคยประสานความสัมพันธ์

ระหว่างสองประเทศมาแล้ว และด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวที่แนบแน่นกับธุรกิจน้ำมันรายใหญ่อย่าง Rosneft ของรัสเซียจนเคยมีแผนจะลงทุนด้านพลังงานร่วมกันมาแล้ว โดยเมื่อปี 2554 บริษัท Exxon Mobil ได้ลงนามข้อตกลงกับ Rosneft ที่จะลงทุนขุดเจาะน้ำมันในเขตอาร์กติกและไซบีเรียด้วยกัน แต่ต่อมาโครงการถูกขัดจังหวะเสียก่อน ด้วยมาตรการคว่ำบาตร อย่างไรก็ตาม ทีมคนใกล้ชิดของทรัมป์ก็ให้ความเห็นว่าทั้งสองคนไม่ได้สนิทสนมกันจริงจางอย่างที่ป็นข่าว

นักสังเกตการณ์ของรัสเซียเชื่อว่าทีมผู้บริหารสำคัญของทรัมป์จะสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขรอยร้าวของความสัมพันธ์ของสองประเทศให้ดีขึ้นได้ ด้วยภาพลักษณ์ของ Rex Tillerson ที่เป็นนักปฏิบัติที่หวังผลได้ จะช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันขึ้นมาอีกครั้งรวมทั้งจะช่วยกันขจัดปัญหาในระดับนานาชาติ แต่ฝั่งของรัฐบาลรัสเซียก็ไม่ได้วางใจเสียทีเดียว เพราะเห็นว่าเรื่องธุรกิจกับเรื่องการเมืองเป็นคนละเรื่องกัน

จากภาพเมื่อครั้งที่ Rex Tillerson เคยออกมาต่อต้านอย่างดุเดือดเรื่องการเข้ามาตราคว่ำบาตรรัสเซีย ก็ถูกมองว่าเขาทำไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง เนื่องจากบริษัท Exxon Mobil เป็นหนึ่งในบริษัทของอเมริกาเพียงไม่กี่รายที่ได้รับผลกระทบเต็มๆ จากมาตรการคว่ำบาตร ไม่ว่าจะเป็นผลการขาดทุนหรือสูญเสียโอกาสสำคัญทางธุรกิจไป

รัสเซียมีความคาดหวังสูงในตัวตนความเป็นนักธุรกิจของ Rex Tillerson ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประวัติผลงานโดดเด่นทางด้านธุรกิจต่างประเทศเชิงการทูต ถ้าไม่แน่จริงคงไม่สามารถดำรงตำแหน่งขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลกได้ ในท้ายที่สุด ขณะนี้

- นโยบายภาครัฐ
  เศรษฐกิจการลงทุน
  แนวโน้มการตลาด
  รายงานสินค้าและบริการ
  อื่นๆ

Call Center 1169

www.ditp.go.th  
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center

Kosmodamianskaya nab., 52, k1  
Moscow 115054, Russia

T: +7 499 653-59-89

F: +7 499 653-69-59

E: moscow@thaitrade.ru

รัสเซียก็พอจะมองออกแล้วว่า จะต้องต่อกรกับใครบ้าง ในฝั่งรัฐบาลของสหรัฐฯ ที่รับผิดชอบด้านนโยบายการต่างประเทศหรือด้านความมั่นคง ซึ่งไม่น่าจะซ้ารอยกับคณะของรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดที่กำลังจะหมดอำนาจลง

Rex Tillerson ยังคงต้องรอผลการดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการจากความเห็นชอบจากวุฒิสภาเสียก่อน และด้วยภาพพจน์ที่สนิทชิดเชื้อกับประธานาธิบดีปูติน ทำให้ไม่ค่อยได้รับความชื่นชอบในหมู่คณะสภาผู้แทนราษฎรสักเท่าไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพรรคเดโมแครต เป็นที่สังเกตได้ว่า ทรัมป์กำลังค่อยๆ ปรับเปลี่ยนแนวนโยบายการเมืองและแต่งตั้งคนที่อยู่นอกแวดวงการเมืองเข้ามามีตำแหน่งบริหารแทน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการสร้างใจให้กับบางคนบางฝ่าย หากการแต่งตั้ง Rex Tillerson สำเร็จเสร็จสิ้นลงเมื่อใด ก็จะได้เห็นว่าคนที่มีบทบาทสำคัญของรัฐบาลสหรัฐฯ จะมีเงาของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์เคลือบแฝงอยู่ที่ไหน ด้วยแนวโน้มที่จะผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียจะส่งผลให้ราคาหุ้นของ ExxonMobile ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ด้วยจำนวนที่นั่งในวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันที่มีมากกว่าพรรคเดโมแครตในสัดส่วน 52:48 ทำให้เชื่อได้ว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ครั้งนี้จะผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่ง Rex

Tillerson ก็ได้เริ่มขยับด้วยการลาออกจากบริษัทภาคเอกชนแล้ว ส่วนเรื่องมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียในขั้นนี้คงยังไม่ใช่เรื่องสำคัญในลำดับต้นๆ สำหรับการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับรัสเซีย เพราะจะต้องเผชิญกับปัญหาและคำถามอีกมากมาย รวมทั้งต้องฟังเสียงมิตรประเทศในสหภาพยุโรปด้วย

อย่างน้อยที่สุดในขณะนี้ รัสเซียยังพอหวังได้ว่า Rex Tillerson น่าจะดำเนินนโยบายในแนวทางที่สมดุลย์มากขึ้น

นโยบายการต่างประเทศของสหรัฐฯ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อในหลายๆ ด้านไปยั้งนานาประเทศทั่วโลก ผลจากการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครน ผ่นวกกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ต่ำดิ่ง ก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจรัสเซียหดตัวอย่างรุนแรงและมีการนำเข้าสินค้าลดลงมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะฟื้นตัวแล้วก็ตาม แต่ยังสามารถลดความขัดแย้งระหว่างสองประเทศมหาอำนาจลงได้ในอนาคตอันใกล้ ก็จะช่วยฟื้นฟูกำลังซื้อของผู้บริโภคในรัสเซียให้ดีขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นและหันมานำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคจากต่างประเทศได้ดังเดิม

ที่มา: *What Does Moscow Expect from New U.S. Secretary of State Rex Tillerson, Russia Beyond The Headlines*